

**มาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวรี เขต ๒**

ตามทีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉก.คศ.) และศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน (ฉก.ชน.) เพื่อช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง กรณีเกิดเหตุความรุนแรง อันนำไปสู่การฟ้องร้องต่างๆ เนื่องจากสภาพปัญหาในปัจจุบันได้เกิดเหตุการณ์ที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ถูกกล่าวหาหรือได้กระทำความรุนแรงต่อเด็กนักเรียนในสถานศึกษา และมีการเผยแพร่ผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์สาธารณะอย่างกว้างขวางและรวดเร็ว นั้น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวรี เขต ๒ จึงกำหนดมาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวรี เขต ๒ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

ลำดับ	สาเหตุเกิดจาก	มาตรการป้องกัน
๑	ภัยบุคคล	
	บุคลากรทางการศึกษาด้วยกันและบุคลากรทางการศึกษากับครู	<p>๑.ส่งเสริม สนับสนุน ให้บริการ ช่วยเหลือ อำนวยความสะดวกให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปเพื่อพัฒนานักเรียนให้สมบูรณ์ทั้งร่างกายจิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรมใน การดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข</p> <p>๒.ส่งเสริมให้ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีความสุภาพ เรียบร้อย รักษาความสามัคคี ช่วยเหลือเกื้อกูล และปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย</p> <p>๓.กำชับให้ระมัดระวังการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความสัมพันธ์ในทางชู้สาวหรือการกระทำที่สื่อไปในทางผิดศีลธรรม</p> <p>๔.ดำเนินการตามระเบียบกฎหมายกับผู้ฝ่าฝืน</p>
	ครูกับนักเรียน	<p>๑.ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ตระหนักถึงการปฏิบัติหน้าที่ที่ต้องเป็นไปเพื่อพัฒนานักเรียนให้สมบูรณ์ทั้งร่างกายจิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรมใน การดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข</p> <p>๒.จัดให้มีการประชุมผู้ปกครองประจำปี อย่างน้อยปี ละ ๑ ครั้ง ในการทำความเข้าใจและหารือข้อตกลงร่วมกัน เรื่อง การลงโทษนักเรียนที่ไม่รุนแรงและไม่เกินกว่าเหตุ และการแจ้งความประพฤติของนักเรียนให้ผู้ปกครอง ทราบพร้อมทั้งหาแนวทางแก้ไขพฤติกรรมของนักเรียน</p>

ลำดับ	สาเหตุเกิดจาก	มาตรการป้องกัน
		<p>๓สถานศึกษามีการเชิญนักจิตแพทย์มาสร้าง. ความรู้ความเข้าใจในพฤติกรรมของนักเรียน ซึ่งมีแตกต่างกันตามสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย และการอบรมเลี้ยงดูให้กับครูและนักเรียน</p> <p>๔ให้ผู้บริหารสถานศึกษา กำกับติดตามไม่ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลงโทษนักเรียนด้วยวิธีความรุนแรง หรือ แบบกลั่นแกล้ง ความโกรธ หรือความพยาบาท หรือใช้คำพูดหรือการกระทำที่ส่งผลต่อจิตใจ โดยคำนึงถึงอายุ ของนักเรียน โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ๒๕๔๘ .ศ. รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกันมิให้มีการล่วงละเมิดทั้งทางร่างกายและจิตใจเด็ก</p> <p>๕สถานศึกษาจัดให้มีการประเมินสภาวะทางอารมณ์ของ. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปี อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง พร้อมรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับ</p> <p>๖.ดำเนินการตามระเบียบกฎหมายกับผู้ฝ่าฝืน</p>
	ครูกับครู	<p>๑.ส่งเสริม สนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ช่วยเหลือกันในการสร้างความตระหนักถึงการปฏิบัติหน้าที่ที่ต้องเป็นไปเพื่อพัฒนานักเรียนให้สมบูรณ์ทั้งร่างกายจิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรมใน การดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข</p> <p>๒.ส่งเสริมให้ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีความสุภาพ เรียบร้อย รักษาความสามัคคี ช่วยเหลือเกื้อกูลระหว่างกัน และปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย</p> <p>๓.กำชับให้ระมัดระวังการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความสัมพันธ์ในทางชู้สาวหรือการกระทำที่ส่อไปในทางผิดศีลธรรมระหว่างกัน</p> <p>๔.ดำเนินการตามระเบียบกฎหมายกับผู้ฝ่าฝืน</p>
	ครูกับบุคคลภายนอก	<p>๑สถานศึกษาจัดให้มีการประชุมผู้ปกครองประจำปีอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ในการทำความเข้าใจและหารือข้อตกลงร่วมกัน เรื่องการลงโทษ และแนวทางแก้ไขพฤติกรรมของนักเรียน</p> <p>๒เมื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ลงโทษนักเรียนที่กระทำผิด กฎ ระเบียบ กฎหมายต้องแจ้งให้ผู้ปกครองของนักเรียนทราบพร้อมระบุเหตุและการลงโทษการกระทำผิด โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ๒๕๔๘.ศ.</p>

ลำดับ	สาเหตุเกิดจาก	มาตรการป้องกัน
		<p>๓.ให้ผู้บริหารสถานศึกษา สร้างความเข้าใจ กำกับ ควบคุม ติดตามแก้ไข ปัญหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ไม่พอใจการร้องเรียน ของผู้ปกครอง ประชาชน เกี่ยวกับพฤติกรรมกรปฏิบัติหน้าที่ราชการ ของตนเองแล้วกระทำต่อเด็ก โดยให้ตรวจสอบแก้ไขตามข้อร้องเรียนตาม ข้อเท็จจริงที่เป็นจริง</p> <p>๔.ดำเนินการตามระเบียบกฎหมายกับผู้ฝ่าฝืน</p>
๒	อุบัติเหตุ	<p>อุบัติเหตุ หมายถึง ภัยหรืออันตรายที่เกิดจากอุบัติเหตุ เป็นสิ่งที่เกิดขึ้น อย่างกะทันหัน ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ ไม่มีผู้ใดตั้งใจหรือทำให้ เกิดขึ้น</p> <p><u>มาตรการป้องกัน</u></p> <p>๑.สร้างความตระหนักและให้ความรู้เกี่ยวกับภัยหรืออันตรายที่เกิดจาก อุบัติเหตุ</p> <p>๒.สำรวจ ตรวจสอบ ซ่อมแซม แก้ไข อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ ไฟฟ้า รถยนต์ราชการ และสิ่งอื่นที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุ ให้มีสภาพที่ สมบูรณ์มีความปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>๓.ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด เช่น การพา นักเรียนไปศึกษานอกสถานศึกษา เป็นต้น</p> <p>๔.ให้มีการอยู่เวรยามรักษาสถานที่ราชการตามระเบียบกฎหมาย</p> <p>๕.จัดให้มีอุปกรณ์ที่จำเป็นเพื่อการระงับเหตุของอุบัติเหตุในเบื้องต้น เช่น ถังดับเพลิง ข้อมูลโทรศัพท์ติดต่อขอความช่วยเหลือจากหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง อุปกรณ์ปฐมพยาบาลในเบื้องต้น เป็นต้น</p> <p>๖.รายงานผู้ที่เกี่ยวข้องโดยด่วน</p>
๓	สาธารณภัย	<p>สาธารณภัย หมายถึง ภัยที่ก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต ร่างกาย และสร้าง ความเสียหายแก่ทรัพย์สินของคนจำนวนมากอย่าง น้ำท่วม แผ่นดินไหว ไฟไหม้</p> <p><u>มาตรการป้องกัน</u></p> <p>๑.สร้างความตระหนักและให้ความรู้เกี่ยวกับภัยหรืออันตรายที่เกิดจาก สาธารณภัย และติดต่อตามข่าวสาร การแจ้งเตือนจากหน่วยงานและ สื่อต่างๆ</p> <p>๒.ให้มีการอยู่เวรยามรักษาสถานที่ราชการตามระเบียบกฎหมาย</p> <p>๓.จัดให้มีอุปกรณ์ที่จำเป็นเพื่อการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุในเบื้องต้น เช่น ข้อมูลโทรศัพท์ติดต่อขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อุปกรณ์ปฐมพยาบาลในเบื้องต้น เป็นต้น</p> <p>๔.รายงานผู้ที่เกี่ยวข้องโดยด่วน</p>

